
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๗  
วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๗ 

วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 
เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (๑๓๑๔/๑) 
-------------------------------------------- 

คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวนทั้งหมด ๑๕ ท่าน 
ผู้มาประชุม  

๑. นายอดิศร ถมยา ประธานที่ประชุม 
๒. นายประสงค์ หน่อแก้ว กรรมการ 
๓. นายศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล กรรมการ 
๕. นายวรพล คณิตปัญญาเจริญ กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรกฤต โอฬารธนพร กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น กรรมการ  
๘. นางสาวณิชา นภาพร จงกะสิกิจ กรรมการ  
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปฐมพงศ์ พรมมาบุญ กรรมการ 

๑๐. นายเมธาวัตน์ กาวิลเครือ กรรมการ 
๑๑. นายอภิวัฒน์ ศรีภูมั่น กรรมการ  
๑๒. นายสันติ วงศ์ใหญ่ กรรมการ  
๑๓. นายสมพร ติ๊บขัด กรรมการ  
๑๔. นางสาวศิริขวัญ วาวแวว กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา ประธานกรรมการ 
 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม      

๑. นางอนุสรา เป็งอินตา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางพัชรินทร์ สิงห์แก้วสืบ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 



๒ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๗  
วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๙.๓๐  น. 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ  ผากา  ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายอดิศร  ถมยา                            
เป็นประธานที่ประชุม  กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ    

๑.๑ ค าสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง ย้ายขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  

       ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้
มีข้าราชการพลเรือนสถาบันอุดมศึกษาโอนย้าย จ านวน ๑ ท่าน  คือ นางสาวศิริขวัญ  วาวแวว ต าแหน่ง
หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางที่ ๒๖๑๗/๒๕๖๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้  ตั้งแต่
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป 

 

มติคณะกรรมการ รับทราบ 
 

๑.๒  ค าสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการในต าแหน่ง
หัวหน้างาน 

        ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปางที่ ๒๘๓๔/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๗  จ านวน ๒ ท่าน  ได้แก่ 

      ๑) นางพัชรินทร์  สิงแก้วสืบ ต าแหน่ง รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน
บริหารงานทั่วไปคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

      ๒) นางอนุสรา  เป็งอินตา  ต าแหน่ง รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานวิชาการ
และกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    
มติคณะกรรมการ รับทราบ 
 
 
 
 
 



๓ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๗  
วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

 

๑ .๓  รายงานความคื บหน้ าการขอ เสนอ เปลี่ ยนแปลงชื่ อส่ วน ราชการ                 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

       ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต จ านวน ๓ หลักสูตรเรียบร้อยแล้วนั้น  คณะจึงได้มีแผนในการเปลี่ยนแปลงชื่อส่วนราชการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการน าเสนอขอเปลี่ยนแปลงชื่อส่วนราชการดังกล่าว  ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในล าดับต่อไป  

  

มติคณะกรรมการ รับทราบ 
 

๑.๔ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ภาคเรียนที่ 
๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ 

       ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๔ สรุปผลการประเมินความ            
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗  โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ ๑) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผลประเมินเฉลี่ย ๔.๔๙ คะแนน ๒) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ มีผลประเมิน
เฉลี่ย ๔.๒๒ คะแนน  ๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผลประเมินเฉลี่ย ๔.๒๗ คะแนน ๔) สาขาวิชา
เทคโนโลยีโยธา มีผลประเมินเฉลี่ย ๔.๗๒ คะแนน ๕) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มีผลประเมินเฉลี่ย ๔.๔๘ 
คะแนน ๖) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม มีผลประเมินเฉลี่ย ๔.๖๐ คะแนน และ ๗) สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีผลประเมินเฉลี่ย ๔.๕๖ คะแนน 

 

มติคณะกรรมการ รับทราบ 
 

๑.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การน า
พฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล และมาตรการจูงใจเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
พฤติกรรมทางจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๖ 

       ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การน าพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล    
และมาตรการจูงใจเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๖  
ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งประกอบด้วย 



๔ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๗  
วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

 

       ๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

      ๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
      ๓) กลา้ตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
      ๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
      ๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
      ๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
      ๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
         

มติคณะกรรมการ รับทราบ 
 

๑.๖ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  
              ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๖ ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมด้วยหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา ให้บุคลากรและเยาวชนในระดับอุดมศึกษา คณะจึงขอความร่วมมือคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรในสังกัดได้สอดแทรกหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในรายวิชาที่สอน  หรือในการจัดกิจกรรมนักศึกษา              
ต่าง ๆ ของคณะ 

         
มติคณะกรรมการ ๑. รับทราบ 

๒. มอบสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกหลักสูตรต้านทุจริต 
    ศึกษาในรายวิชาที่สอนให้แก่นักศึกษา 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม    

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่                 
๑๐/๒๕๖๗ ไปเมื่อวันอังคารที่  ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (๑๓๑๔/๑) นั้น  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการ
ประชุมมีจ านวน ๑๓ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หน้าที่ ๓๗ – ๔๙  
   

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 
๑๐/๒๕๖๗ โดยไม่มีแก้ไข 

 
 



๕ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๗  
วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓     เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา 
                นายศักดิ์ชัย  ศรีมากรณ์  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเสนอให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
  ๔.๑.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๘ 

    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ได้อนุมัติ ให้สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณคณะเทคโนโลยีอุตสาหรกรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้แล้ว  จึงขอแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการสามารถด าเนินการยื่นขออนุมัติโครงการต่อคณบดี  โดยเฉพาะงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือเร่งด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๘  
 

มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
 
 ๔.๒  เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
                นายอดิศร  ถมยา  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
  ๔.๒.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ คณะได้จัดท าโครงการ
พัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
โดยคณะได้มีการส ารวจคณาจารย์ที่มีความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการ พบว่า อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ 
(ผู้รับค าปรึกษา) จ านวนทั้งหมด ๑๔ ท่าน และอาจารย์ผู้ให้ค าปรึกษา (พ่ีเลี้ยง) จ านวน ๙ ท่าน ซึ่งมีระยะเวลาการ
ด าเนินโครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ 
 

มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๗  
วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

 

 ๔.๓  เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการนักศึกษา 
  นายประสงค์  หน่อแก้ว  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการนักศึกษา                 
เสนอที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
  ๔.๓.๑ การยื่นของบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ 

    ตามที่เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ รายชื่อโครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มีจ านวนโครงการทั้งหมด ๑๕ โครงการ ประกอบด้วย โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (P๑) จ านวน ๘ โครงการ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือความมั่นคงและยั่งยืนเชิงพ้ืนที่ (P๒) จ านวน ๓ โครงการ และโครงการเสริมสร้างชุมชนรักษ์โลกเพ่ือรับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (P๓) จ านวน ๔ โครงการ  

 
มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
 
 ๔.๔ เรื่องจากผู้ช่วยคณบดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
   นายวรพล  คณิตปัญญาเจริญ ผู้ช่วยคณบดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
เสนอที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
  ๔.๔.๑ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๗ 
            ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑  แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๗  ในการก าหนดกิจกรรม/โครงการแนวทาง
ในการพัฒนาคณะตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  คณะกรรมการประจ าคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยคณะจะด าเนินการเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ต่อไป 
 
มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๗  
วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

 

  ๔.๔.๒ การประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
            ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา                
โดยคณะได้มอบหมายให้งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะ สรรหาตัวแทนในการเข้ารับการสัมภาษณ์จาก            
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต  ตัวแทนนักศึกษา  ตัวแทนบุคลากร
สายวิชาการ และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน  แต่เนื่องจากข้อเสนอแนะจากตัวแทนในบางกลุ่มอาจส่งผล
กระทบต่อมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษาถัดไปคณะสามารถสรรหาตัวแทนที่เข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยตนเองได้  
 

มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
 
 ๔.๕ เรื่องจากผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิญชาน์  ต่อกิตติกุล ผู้ช่วยคณบดีด้านการวิจัย เสนอที่
ประชุมทราบ  ดังนี้ 
  ๔.๕.๑ การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ 
            ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน 
(Fundamental Fund : FF) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบเพ่ิมเติม บัดนี้ กระบวนการวิพากษ์
ข้อเสนอโครงการวิจัยได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ส าหรับนักวิจัยที่ต้องการงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย ให้รอ
ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้งบกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางต่อไป 
 

มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
 
 ๔.๖ เรื่องจากสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
  - ไม่มี - 
 

 ๔.๗  เรื่องจากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
   นายเมธาวัฒน์  กาวิลเครือ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เสนอที่
ประชุมทราบ  ดังนี้ 
  ๔.๗.๑ ขอแสดงความยินดีอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
            สาขาวิชาขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วรินทร  ซอกหอม อาจารย์
ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว 
 
มติคณะกรรมการ             รับทราบ 



๘ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๗  
วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

 

 
 ๔.๘ เรื่องจากสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
      - ไม่มี – 

 

 ๔.๙ เรื่องจากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
   - ไม่มี - 
 

                            ๔.๑๐ เรื่องจากสาขาวิชาการศึกษา (วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์) 
    - ไม่มี - 
   
     ๔.๑๑ เรื่องจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
      - ไม่มี – 
 
 ๔.๑๒  เรื่องจากสาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา 
        ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์พงษ์ ศั กดิ์   อยู่ มั่ น  ประธานสาขาวิชาวิศวกรรม                   
การบ ารุงรักษา เสนอที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
        ๔.๑๒.๑ การปรับปรุงห้องสาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา ชั้นที่ ๓   
                   ตามที่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม               
การบ ารุงรักษาได้อนุมัติให้เปิดหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๘  ทางสาขาวิชาได้ด าเนินการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ  ในชั้น ๓  อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และพบว่ามีครุภัณฑ์บางส่วนอยู่ระหว่างการรอ
แทงจ าหน่าย จึงขอความอนุเคราะห์คณะในการจัดหาสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ท่ีอยู่ระหว่างรอแทงจ าหน่าย 
     นายอดิศร  ถมยา  ประธานที่ประชุมได้แจ้งว่า สาขาวิชาสามารถ
น าครุภัณฑ์รอแทงจ าหน่ายไปจัดเก็บในห้องสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  และอาคาร ๑๖ ที่ยังมีพ้ืนที่บางส่วน
ในการจัดเก็บได้  ทั้งนี้  คณะจะด าเนินการสอบถามสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ชั่วคราวกับทางมหาวิทยาลัยและ
จะแจ้งผลให้สาขาวิชาภายหลัง 
    
มติคณะกรรมการ                รับทราบ 
  
 
 
 
 
 



๙ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๗  
วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

 

 
        ๔.๑๒.๒ ขอครุภัณฑ์เก้าอ้ีเลคเชอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
                   สาขาวิชาขอความอนุเคราะห์จากคณะในการจัดหาครุภัณฑ์ เก้าอ้ี
เลคเชอร์หน้าขาวเพื่อใช้ในการเรียนการสอน จ านวนประมาณ ๖๐ ตัว 
    นายอดิศร  ถมยา ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่า มีเก้าอ้ีแลคเชอร์ที่
อยู่ระหว่างการรอแทงจ าหน่าย ขอให้ทางสาขาวิชาไปตรวจสอบสภาพการใช้งานก่อน หากสามารถใช้งานได้
เห็นควรให้ทางสาขาวิชาบันทึกขอรายการครุภัณฑ์ดังกล่าวน ามาใช้งานไปพลางก่อน 
    
มติคณะกรรมการ              ๑. รับทราบ 
     ๒. มอบเลขานุการประสานงานพัสดุเพื่อขอเข้าตรวจสอบสภาพ 

                        ของครุภัณฑ์เก้าอ้ีแลคเชอร์ 
 
        ๔.๑๒.๓ การเพิ่มข้อมูลหลักสูตรในเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                   สาขาวิชาขอความอนุเคราะห์ให้คณะเพ่ิมข้อมูลหลักสูตรในเว็บไซต์ 
และโซเชียลมีเดียต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้ผู้ที่สนใจได้
รับทราบข้อมูล 
    
มติคณะกรรมการ              ๑. รับทราบ 
     ๒. มอบเลขานุการประสานบุคลากรที่รับผิดชอบเพิ่มข้อมูลของ 

    หลักสูตรในเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของคณะ 
 
        ๔.๑๒.๔ ครุภัณฑ์เครื่องทดสอบความแข็งแรงวัสดุโลหะ 
                   สาขาวิชาขอความอนุเคราะห์ในการขอใช้ครุภัณฑ์เครื่องทดสอบ
ความแข็งแรงวัสดุโลหะเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการทดสอบก่อให้เกิดรายได้ของคณะ  
     นายอดิศร  ถมยา  ประธานที่ประชุมได้แจ้งว่า คณะจะด าเนินการ
จัดประชุมผู้ที่เก่ียวข้องในส่วนของครุภัณฑ์ชุดนี้ เพ่ือให้สาขาวิชาได้ด าเนินการตามที่วางแผนไว้ ต่อไป 
 
มติคณะกรรมการ              รับทราบ 
 
   ๔.๑๓ เรื่องจากศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
       - ไม่มี – 
 
 



๑๐ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๗  
วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕     เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
           ๕.๑ การพิจารณาเลือกวิทยากรโครงการอบรมการจัดท าหลักสูตรที่มุ่งผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียน (OBE) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมิน AUN – QA  
                  นายอดิศร  ถมยา  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย น าเสนอให้คณะกรรมการ
ร่วมกันพิจารณา  วิทยากรโครงการอบรมการจัดท าหลักสูตรที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน (OBE)               
เพ่ือรับรองการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมิน AUN – QA จ านวน ๓ ท่าน  ดังนี้ 
        ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
         ๒) อาจารย์ ดร.เกวลี  รังสีสุทธาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
        ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วีรนุช  คฤหานนท์   ผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะ
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
         คณ ะกรรมการร่วมกัน พิจารณ าและให้ ข้ อ เสนอแนะว่าควรให้ ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนวฤวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นวิทยากรอบรมดังกล่าว 
เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สภาวิชาการมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏล าปาง  และวิทยากรในการอบรมในระดับมหาวิทยาลัยมาแล้ว 
   
มติคณะกรรมการ    เห็นชอบ คัดเลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ เป็นวิทยากรใน 

   โครงการอบรมการจัดท าหลักสูตรที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (OBE) 
 

       ๕.๒ การพิจารณารายงานผลการก ากับ ติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality 
Improvement Plan) ระดับคณะ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗  
      นายวรพล  คณิตปัญญาเจริญ  ผู้ช่วยคณบดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
น าเสนอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา รายงานผลก ากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality 
Improvement Plan) ระดับคณะ  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗  ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา และสภามหาวิทยาลัย  โดยมีข้อเสนอแนะที่ยังไม่ได้ไม่ด าเนินการ  จ านวน ๒ ข้อ              
๑) ควรค้นหาศิลปวัฒนธรรมในชุมชนพ้ืนที่หรือจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลักดันสู่การเป็น Soft Power ตาม
นโยบายของประเทศ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานและเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรม  และ ๒) คณะควร
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการจัดการความรู้ (KM) และการน าข้อมูลดังกล่าวไปสู่การจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรในคณะ หรือการวางแผนกิจกรรมโครงการให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้ โดยในกรณีข้อที่ ๒ 



๑๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๗  
วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

 

เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในเรื่องของการ
จัดการความรู้ (KM) แล้ว คณะควรมีการด าเนินการในเรื่องนี้อยู่หรือไม ่

      คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
      ๑. ประเด็นการค้นหาศิลปะวัฒนธรรมในชุมชนพ้ืนที่หรือจังหวัดที่มีศักยภาพใน
การผลักดันสู่การเป็น Soft Power ตามนโยบายประเทศ คณะสามารถเข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยได้  
       ๒. ประเด็นของการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้  (KM) คณะควรมีการ
ด าเนินการเหมือนเดิมในประเด็นการผลิตบัณฑิต การวิจัย และของสายสนับสนุน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในส่วน
ของหลักสูตรได ้ 
 
มติคณะกรรมการ เห็นชอบ รายงานผลการก ากับ ติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality  

Improvement Plan) ระดับคณะ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗   
และด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 

ระเบียบวาระท่ี    ๖   เรื่องอ่ืน  ๆ   
         ๖.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 
๑๒/๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ 

 นายอดิศร  ถมยา  ประธานที่ประชุม แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (๑๓๑๔/๑) 

 

มติคณะกรรมการ    รับทราบ 

 

         ๖.๒  การน าส่งรายงานผลการก ากับ ติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality 
Improvement Plan) ระดับหลักสูตร 

 นายวรพล  คณิตปัญญาเจริญ  ผู้ช่วยคณบดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา               
ได้แจ้งผลการน าส่งรายงานผลการก ากับ  ติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับ
หลักสูตร ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗  และขอขอบคุณหลักสูตรที่ให้ความร่วมมือในการจัดส่งตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด และมีหลักสูตรที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล จ านวน ๑ หลักสูตร โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะ  ได้ด าเนินการจัดท าผลการด าเนินงานของหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพ่ือน าส่งต่อ คณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการเข้าพิจารณารายงานผลตามรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ ใน
การรายงานผลก ากับ ติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗             
งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานผลเฉพาะหลักสูตรที่ส่งข้อมูลและไม่รายงานหลักสูตรที่ไม่ส่งข้อมูล 



๑๒ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๗  
วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

 

นายอดิศร  ถมยา  ประธานที่ประชุม  แจ้งว่าหากมีกรณีที่หลักสูตรไม่ส่งตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด และติดตามแล้วหลักสูตรยังไม่ด าเนินการส่ง  ขอให้งานประกันคุณภาพการศึกษาแจ้ง
ผู้บริหารเพ่ือติดตามหลักสูตรดังกล่าวอีกครั้ง ก่อนน าข้อมูลส่งมหาวิทยาลัย 

 

มติคณะกรรมการ    รับทราบ 

 

         ๖.๓ แผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์  อยู่มั่น  ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา 

ได้สอบถามแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในครั้งต่อไป 
นายอดิศร  ถมยา  ประธานที่ประชุม  แจ้งว่าคณะมีแผนในการประชาสัมพันธ์

หลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา ทั้งนี้   
สาขาวิชามีความประสงค์จะเข้าร่วมออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร สามารถแจ้งมาได้ที่คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  และคณะอยู่ระหว่างประสานกับสถานศึกษา เพ่ือจัดท าแผนก าหนดการในการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร โดยจะเดินทางในเส้นทางของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
มติคณะกรรมการ    รับทราบ 

 

 ๖.๔ การปรับปรุงรายชื่อบุคลากรในกลุ่มไลน์ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
      นางสาวณิชา นภาพร จงกะสิกิจ  ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์                    
และนายเมธาวัตน์  กาวิลเครือ  ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ได้เสนอที่ประชุมในการปรับปรุง
รายชื่อบุคลากรในกลุ่มไลน์ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้คณะกรรมการชุดปัจจุบันได้
ทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ทางคณะได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

มติคณะกรรมการ    รับทราบ 

 
 ๖.๕  การยกเลิกใช้ระบบรับทราบหลักสูตร CHECO และใช้ระบบ CISA  
      นายวรพล  คณิตปัญญาเจริญ  ผู้ช่วยคณบดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
ได้แจ้งว่า ขณะนี้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จะมีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ระบบรับทราบหลักสูตรจากระบบ CHECO เป็นระบบ CISA ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างโอนย้าย
ข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบ CISA โดยทาง สป.อว. จะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ในภายหลัง 

 

มติคณะกรรมการ    รับทราบ 

 
 



๑๓ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๗  
วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

 

 ๖.๖  แนวทางการลงนามความร่วมมือร่วมกับพื้นที่บริการวิชาการ 
      นายศักดิ์ชัย  ศรีมากรณ์  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ได้แจ้งแนวทางในการลงนามความร่วมมือร่วมกับพ้ืนที่บริการวิชาการ โดยในการประกันคุณภาพ
การศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๖  คณะไม่ได้ด าเนินการลงนามความร่วมมือร่วมกับพ้ืนที่บริการวิชาการ                  
จึงขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์และวางแผนในการลงนามความร่วมมือพร้อม ๆ กัน                 
ทั้งนี้ ควรมีการลงนามความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่บริการวิชาการอีกด้วย 

 

มติคณะกรรมการ    รับทราบ 

 
 

เลิกประชุมเวลา    ๑๑.๓๐ น. 
 
 

  .............................................. 
(นางอนุสรา เป็งอินตา) 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้จดและพิมพ์รายงานการประชุม 

 
 
 

  .............................................. 
(นางสาวศิริขวัญ  วาวแวว) 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


